
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา 10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง   

------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง  
2. นายอ านวย  พราหมณ์แก้ว รองประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง 
3. นายเจือ  ใยบ ารุง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง  
4. นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
5. นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
6. พันจ่าเอกประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
7. นายวิชัย  ถนอมพลาดิศัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
8. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
9. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนายาง 
10. นายสมชาย  เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
11. นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอนุชา  สุภาษิต   ปลัดเทศบาล 
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
6. นางณันฐวรันทร์  สวายแมว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางยุวดี  กลั่นยิ่ง   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางนฤมล  สมบัตินิมิตร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12. นางสาววันเพ็ญ  ยงภูมิพุทธา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นางสาวโกลัญญา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
14. นางสาวมณฑา จันทร์แจ่ม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางสาวเขมจิรา สมประดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 

17. นางสาวธราณัฎฐ์ เทียนฤกษ ์  คนงาน 

18. นางรัชนี   ไชยณรา   คนงาน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมนึก นิพนธ์นิมิต   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3       
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน 12 ท่าน 

กระผมได้ตรวจรายชื่อแล้ว มีผู้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และตามข้อ 25 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565) ประกอบกับถึงเวลา
นัดหมายการประชุม กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด  
ประธานสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี        

พ.ศ.2566 จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ และขอความร่วมมือใน
การใช้โทรศัพท์ปิดเสียงหากมีความจ าเป็นต้องรับสาย ขอให้ท่านได้ใช้โทรศัพท์
ด้านนอกห้องประชุม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2566 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ.2566 ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผล
การตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง และท่านสมาชิกสภา 
ประธานคณะกรรมการ เทศบาลต าบลนายางทุกท่าน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท า 
ตรวจรายงานการประชุม การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

1 ประจ าปี พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้จัดท าส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนายางพิจารณารับรองรายงาน    
การประชุมสภาเทศบาลต าบลนายางต่อไปครับ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่า 
ประธานสภา มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน 
ประธานสภา บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม  1.ยกมือรับรอง         จ านวน  10   เสียง 
2.ยกมือไม่รับรอง      จ านวน   -    เสียง 
3.งดออกเสียง          จ านวน   1   เสียง 
4.ไม่มาประชุม         จ านวน   1    เสียง 

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ผมขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สภา 

เทศบาลฯ ทราบ ขอเชิญครับ   

นายสมชาย เผือกเงิน  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการคณะกรรมการ ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาย เผือกเงิน เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
แปรญัตติ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลนายาง ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือขอรับความเห็นจากสภาฯ เมื่อวัน
อังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั้น และ
ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง ปรากฏว่าตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มาเสนอหรือขอ
แปรญัตติ 

  ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ประกอบด้วย 

1. นายทิน  ครุฑพงษ์ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายวิชัย  ถนอมพลาดิศัย กรรมการ 

     3. นายสมชาย  เผือกเงิน กรรมการ/เลานุการ 
ได้มาประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี 
2. น.ส.โกลัญญา  กีรติธนกรกุล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

     3. น.ส.มณฑา   จันทร์แจ่ม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใด เห็นควรคงไว้ตาม   
ร่างเดิมทุกประการ 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม ให้กับประธานสภาเทศบาล
ต าบลนายางไปแล้วนั้น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ทราบแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มาเสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการได้ร่วมกัน
ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ        
การประชุมสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ในการพิจารณาร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 ขอเชิญครับ 
 

/นายสมนึก... 
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นายสมนึก นิพนธ์นิมิต   ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 หมวด 3 ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

วาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอ่ืน” ครับผม 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมว่าควรให้คง 

ร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
ให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือ ครับ 

ที่ประชุม   1.ยกมือ         จ านวน     10 เสียง 
2.ยกมือไม ่     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน     1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน     1 เสียง 

มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้คง
ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 เสร็จสิ้นแล้ว ในการพิจารณาวาระท่ี 3 ขอเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้ที่
ประชุมทราบด้วย ครับ 

นายสมนึก นิพนธ์นิมิต   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 หมวด 3 ข้อ 52 ก าหนดว่า  

“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ครับผม 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ผมขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาฯ   เห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

โปรดยกมือ  
ที่ประชุม   1.ยกมือ         จ านวน     10 เสียง 

2.ยกมือไม ่     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน     1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน     1 เสียง 

มีมติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลนายาง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามร่างเดิมที่
นายกเทศมนตรีเสนอมาและสภาเทศบาลจะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีพิจารณาอนุมัติน าออกมาใช้บังคับ ต่อไป 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   4.1 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์        

จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลนายาง 
เสนอญัตติ ครับ 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว3489   
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องก าชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ท าให้
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เหตุการณ์และความ
สูญเสียในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานศึกษา  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดให้มีระบบ
ป้องกันภัยจากบุคคล ทั้งภายในและภายนอก มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน 

     โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา              

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท  
คงเหลือ 1,237,186.92 บาท โอนลดครั้งนี้  จ านวน 200,000.- บาท  

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง) 

จ านวน 200,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน
และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง จ านวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่อง
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลนายาง 

-  เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ร าคาและคุณลั กษณะ พ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 
1/2566 หน้าที่ 125 ล าดับที่ 1  

 
 

/ระเบียบ... 
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            ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ โปรดยกมือ         

(ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่

ครบองค์ประชุมผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัต ิ 1.ยกมืออนุมัติ        จ านวน     10 เสียง 
2.ยกมือไม่อนุมัติ     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน      1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน      1 เสียง 

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   4.2 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        

จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลนายาง 
เสนอญัตติ ครับ 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว3489   
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องก าชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565     
ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เหตุการณ์และความ
สูญเสียในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานศึกษา เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดให้มีระบบ
ป้องกันภัยจากบุคคล ทั้งภายในและภายนอก มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน 

     โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา              

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท  
คงเหลือ 1,037,186.92 บาท โอนลดครั้งนี้  จ านวน 200,000.- บาท  

     
/โอนตั้งรายการ... 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย) 

จ านวน 200,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน
และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย จ านวน 8 จุด พร้อมติดตั้ง
เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นายาง 

-  เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ร าคาและคุณลั กษณะ พ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 
1/2566 หน้าที่ 125 ล าดับที่ 2  

            ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ โปรดยกมือ         

(ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่

ครบองค์ประชุมผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัต ิ 1.ยกมืออนุมัติ        จ านวน     10 เสียง 
2.ยกมือไม่อนุมัติ     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน      1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน      1 เสียง 

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   4.3 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ .2566 เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ              

(กองการศึกษา) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลนายาง เสนอญัตติ ครับ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

 
/เนื่องจากสภาพ... 
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เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ 
พบปัญหาอากาศร้อนในห้องเรียน ส่งผลต่ออารมณ์ สมาธิและการเรียนรู้ของเด็ก 
ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสร้าง
บรรยากาศภายในห้องเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กรักษา
อุณหภูมิให้สม่ าเสมอ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจของเด็ก   

โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา              

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท 
คงเหลือ 837,186.92 บาท โอนลด ครั้งนี้ จ านวน 123,600.- บาท  

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 123,600.- บาท 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่) จ านวน 
123,600.- บาท        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือ
แบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง  

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2565 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 
1/2566 หน้าที่ 123 ล าดับที่ 1  

                     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ โปรดยกมือ         

(ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่

ครบองค์ประชุมผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัต ิ 1.ยกมืออนุมัติ        จ านวน     10 เสียง 
2.ยกมือไม่อนุมัติ     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน      1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน      1 เสียง 

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 

 
 

/จ่าเอกสุทิน... 
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จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   4.4 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ .2566 เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ              

(กองการศึกษา) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลนายาง เสนอญัตติ ครับ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเผาถ่าน พบปัญหาอากาศร้อนในห้องเรียน ส่งผลต่ออารมณ์ สมาธิและการ
เรียนรู้ของเด็ก ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของเด็กไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
รักษาอุณหภูมิให้สม่ าเสมอ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจของเด็ก   

โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา              

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท 
คงเหลือ 713,586.92 บาท โอนลด ครั้งนี้ จ านวน 123,600.- บาท  

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 123,600.- บาท 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน ) 
จ านวน 123,600.- บาท        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง  

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2565 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 
1/2566 หน้าที่ 123 ล าดับที่ 2  

                     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ โปรดยกมือ         

(ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่

ครบองค์ประชุมผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือ 

 
/ที่ประชุม... 




